



ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๗

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๒๙๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๗๒๐ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

๑.๑ ด้วย ปัจจุบันการพนันออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้างซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ มอบหมายให้ ดศ. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ : ดีเอสไอ) สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ และให้ ดศ. สรุปผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ/ความเห็นในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป

๑.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๒๙๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และมีข้อเสนอแนะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้น และเห็นชอบในแนวทางอื่น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นโดยนำระบบการอนุญาตให้ผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าควบคุม กำกับ ติดตาม ได้ตามกฎหมาย และรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑.๔ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๗๒๐ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีรายงานว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอถอนเรื่องนี้คืนไปก่อน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดให้ ดศ. รายงานให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนในการดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามรายละเอียดดังนี้

ดศ. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ DSI อส. ตร. ปง. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. ธปท. สำนักงาน กสทช. และ สกมช. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม

ผลการหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการพนันออนไลน์และพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของ ป.ป.ช. ว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ป.ป.ช. เสนอ รวมทั้งเห็นว่า สมควรมีแนวทางอื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้น และสมควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ดศ. ขอเรียนว่า ปัจจุบันมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์เป็นสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๑๓ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธาน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และมีผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาชี้มา และปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงสามารถยกระดับเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. โดยกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ให้รวมถึงการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ด้วย และเพิ่มองค์ประกอบของกรรมการ ได้แก่ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทุกมิติ

สำหรับแนวทางอื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้น ดร. ขอเรียนว่า จากข้อมูลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดระเบียบสังคม ในคณะกรรมการการปกครองเพื่อพิจารณาการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. มีประเด็นสำคัญที่กำหนดเพิ่มเติมให้มีการจัดให้มีการเล่นหรือพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปควบคุมผู้จัดให้มีการเล่นหรือพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบการอนุญาต ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการจัดระเบียบสังคม ยังเป็นการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเล่นหรือพนันออนไลน์ หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุม กำกับ ติดตาม อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับการพนันหรือพนันออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ คือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘ มาตรา ๔ ทวิ ได้กำหนดให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงควบคุม สำหรับการเล่นอื่นใด นอกจากมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นแนวทางอื่นใดโดยใช้ระบบการอนุญาต เพื่อให้การเล่นหรือพนันออนไลน์อยู่ในการควบคุมของรัฐ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

๓.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันออนไลน์และให้ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนไปแล้ว และคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ดร. ขอเรียนว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ตั้งฐานบริเวณชายแดน กำชับให้ ดร. เร่งบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับ ดร. เพื่อดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ และให้ ดร. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารดำเนินการควบคุมการให้บริการให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่อาณาเขตประเทศไทย และมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำชับ ดร. โดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เร่งบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปราบปรามและการจับกุม ด้านการปิดเว็บพนันออนไลน์ และด้านการตรวจสอบบัญชีม้า ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้นำมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินการประสานความร่วมมือบูรณาการเพื่อการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ และรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ เป็นประจำทุกเดือน ในเรื่อง (๑) การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ (๒) การปิดกั้นเว็บไซต์ ผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ (๓) มาตรการแก้ไขปัญหาบัญชีม้า (๔) มาตรการแก้ไขปัญหาซิมม้า และซิมที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้ง (๕) การดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์พนันออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ดังนี้

๓.๒.๑ ดศ. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงทุกประเภท จำนวน ๑๕๐,๓๓๔ URLs/โดเมน ตามคำสั่งศาล เป็นเว็บไซต์พนัน จำนวน ๖๒,๒๑๕ URLs/โดเมน ตามคำสั่งศาล เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปิดกั้นทั้งหมด จำนวน ๑๗,๖๗๐ URLs/โดเมน ตามคำสั่งศาล เป็นเว็บไซต์พนัน จำนวน ๒,๐๕๙ URLs/โดเมน ตามคำสั่งศาล และปิดกั้น โดยอาศัยความร่วมมือกับ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บริษัท LINE Thailand ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ พนันออนไลน์ ในช่วงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตรวจพบบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับ พนันออนไลน์ จำนวน ๔,๙๒๗ บัญชี ปิดกั้นไปแล้ว ๒,๘๘๘ บัญชี หากต่อมาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ให้ความร่วมมือดำเนินการตามคำสั่งศาล ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องดำเนินการตามกฎหมาย ดศ. จึงได้ทำการตรวจสอบและใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ในการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยพิจารณาใช้มาตรการปรับเป็นพินัย เพื่อให้การป้องกันการปิดกั้น เว็บไซต์เป็นไปอย่างเคร่งครัด มีองค์คณะผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณา ส่งฟ้องคดีต่อศาล สำหรับกรณีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ครบถ้วนตามคำสั่ง (กรณีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์) จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๘ URLs/โดเมน คิดเป็นค่าปรับโดยประมาณ ๒๑ ล้านบาท จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ๔ ราย

การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อสืบค้นเว็บไซต์ โดยได้มีโครงการตรวจจับ และวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคข้อมูล ที่ผิดกฎหมาย ที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP) และ Social Listening มาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวม ข้อมูลการกระทำความผิด/ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดกั้นและดำเนินการ ทางกฎหมายต่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓.๒.๒ ตร. ได้ดำเนินการหลายด้าน เพื่อจัดการกับปัญหาการพนันออนไลน์ โดยเน้นไปที่ การจับกุมและสืบสวนสอบสวนคดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้านและการใช้คริปโทเคอร์เรนซีในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ นอกจากนี้ ตร. ยังได้จัดตั้ง ศูนย์เพื่อทำหน้าที่ปิดกั้นเว็บไซต์และหน้าเพจที่ส่งเสริมการพนันออนไลน์ตามนโยบายที่กำหนดให้มีการปิดกั้น รายวัน โดยการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคดีสำคัญ รวมทั้งเร่งรัดจับกุมผู้กระทำความผิด

ทุกประเภทคดีจำแนก ๑๔ ประเภท ได้แก่ หลอกหลวงซื้อสินค้าหรือบริการ (ที่ไม่เป็นกระบวนการ) หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ หลอกให้กู้เงิน หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่น คอลเซ็นเตอร์ หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หลอกหลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบ หลอกหลวงให้รักและโอนเงิน หลอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หลอกให้ลงทุนฐานความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ หลอกหลวงซื้อสินค้าและบริการ (ขบวนการ) แะ้ระบบคอมพิวเตอร์ Ransomware ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รวม ๓๔,๗๖๕ ราย ผลการจับกุมบัญชีม้า ซิมม้า จำนวน ๒,๘๘๗ ราย เฉพาะผลการจับกุมคดีพินันออนไลน์จำนวน ๑๕,๓๗๕ ราย

๓.๒.๓ ปปง. ได้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับบัญชีม้า เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิด และกระบวนการปิดบัญชีหรือถอนชื่อบัญชีออกจากการเป็นผู้ที่สามารถมีบัญชีเป็นการทั่วไป (ขึ้น Blacklist) ในกลุ่มผู้ที่เป็นบัญชีม้าหรือยอมให้ใช้ชื่อตนเองเป็นบัญชีม้าในการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน กรณีพนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๖๖ ราย โดยมีจำนวนบัญชีที่ธนาคารตรวจสอบพบ ๕๕๙,๘๔๓ บัญชี มีมูลค่าเงินคงเหลือในบัญชีจำนวน ๑,๕๘๘ ล้านบาท

๓.๒.๔ สำนักงาน กสทช. พิจารณาดำเนินการร่วมกับ ปปง. สำหรับมาตรการแก้ไข ปัญหาซิมม้า และซิมที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้ง ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับ โมบายแบงก์กิ้ง จากจำนวน ๑๒๑.๓ ล้านบัญชี พบว่า ผลการตรวจสอบตรงกัน ๗๐ ล้านบัญชี ตรวจสอบ ไม่ตรงกัน ๒๘.๖ ล้านบัญชี และไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากไม่พบข้อมูล ๒๑.๗ ล้านบัญชี คิดเป็นอัตรา ร้อยละ ๕๘ ร้อยละ ๒๔ และร้อยละ ๒๑ ตามลำดับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการดำเนินการที่ ปปง. และสำนักงาน กสทช. พิจารณาดำเนินการร่วมกัน การกวาดล้างซิมม้า และซิมต้องสงสัย โดยสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ระงับซิมม้าแล้ว จำนวน ๒.๗ ล้านเลขหมาย การระงับเลขหมาย โทรออกเกิน ๑๐๐ ครั้ง/วัน ๑๐๑,๑๑๗ เลขหมาย มีผู้มายืนยันตัวตน ๔๑๘ เลขหมาย

การดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์ ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาสัญญาณ (สถานี) ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ที่มีชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้าน รวม ๓๙๓ สถานี และการกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่ง SMS แบนลิงก์ โดยใช้แนวทางการ Cleaning Sender Name โดย Sender Name ที่ประสงค์ SMS แบนลิงก์จะต้อง ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการทุกครั้ง โดยต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงก์ก่อนส่ง และผู้ให้บริการตรวจสอบ ข้อความและลิงก์ทุกครั้งก่อนส่ง SMS ให้กับผู้รับ

๓.๒.๕ DSI จะทำการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการพินันออนไลน์ที่เป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นตัวการใหญ่ จากการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่มีเงินหมุนเวียน ในบัญชีเป็นจำนวนมากในหลักหลายพันล้านบาท แต่ไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก ไม่สอดคล้องกับการหมุนเวียนของเงินในบัญชีธนาคาร ซึ่งอาจมีความผิดตามประมวลรัษฎากร และพบการกระทำความผิดที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานป้องกันและปราบปราม และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือ หรือเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการอันเป็นความผิดมูลฐานของฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๖ อส. ได้สร้างระบบบริหารจัดการภายในเพื่อให้สามารถสอบสวนและดำเนินคดีนอกราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกำหนดแนวทางการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามโดยใช้คณะกรรมการที่มีอยู่ในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการจัดการคดีการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและครอบคลุมโดยคำนึงถึงทรัพยากรบุคคลที่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

๓.๒.๗ ธปท. ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงินการธนาคาร สมาคมการเงินการธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณากำหนดมาตรการของสถาบันการเงินหรือธนาคาร เกี่ยวกับช่องทางการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ การยกระดับความเข้มข้นรัดกุมเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบความมีอยู่จริงของลูกค้าอย่างเข้มงวด รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่และการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตลอดจนมีการยกระดับในการปราบปรามเกี่ยวกับบัญชีม้า การดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยที่มีการเปิดกับธนาคารแต่ละแห่งเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีม้าร่วมกันระหว่างธนาคาร โดยสถาบันการเงินได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้กำหนดเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีที่เข้าข่ายต้องสงสัยตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ ข้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ธนาคารตรวจสอบบัญชีที่อาจเป็นบัญชีม้า โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบธุรกรรมและการเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีลักษณะต้องสงสัย เพื่อป้องกันการใช้บัญชีดังกล่าวในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อความเข้มข้นของการตรวจสอบโดยใช้ประกอบกับมาตรการเดิมของแต่ละธนาคารที่ถือปฏิบัติอยู่เดิมแล้ว

นอกจากนี้ ธปท. และสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมมือกันยกระดับมาตรการเพื่อจัดการบัญชีม้าและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน โดยเริ่มใช้ระบบ Central Fraud Registry (CFR) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารเพื่อระบุและจัดการบัญชีต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารยังปรับการจัดการจากระดับ "บัญชี" เป็นระดับ "บุคคล" โดยอ้างอิงข้อมูลจาก ปปง. เพื่อป้องกันการเปิดบัญชีใหม่สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีใหม่ด้วยการตรวจสอบความเสี่ยงจากฐานข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล เช่น การล็อกวงเงินที่ห้ามทำธุรกรรมออนไลน์ และการปรับลดวงเงินต่อครั้งในการสแกนใบหน้า มาตรการเหล่านี้ช่วยป้องกันการใช้บัญชีธนาคารในการกระทำความผิดและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง ธปท. ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อกำชับพนักงานให้เพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชี โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังและมีความรอบคอบอย่างสูงสุด รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เข้าใจถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้าและการกระทำความผิดที่ใช้ช่องทางทางการเงิน

๓.๓ การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ดังนี้

๓.๓.๑ กำหนดให้มีนโยบายร่วมกันในการยกระดับความสำคัญของปัญหาการพนันออนไลน์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อให้ประชาชนเห็นโทษของการพนันไม่ฝักใฝ่ในการเล่นการพนัน รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการรับเป็นบัญชีม้า ตลอดจนการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้น

ครอบคลุม และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการเองให้สามารถป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และหากได้มีนโยบายนำระบบการอนุญาตเพื่อการควบคุมมาใช้กับจัดให้มีการเล่น หรือพนันในทุกรูปแบบก็จะทำให้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ในระบบไม่ตกอยู่กับผู้กระทำความผิด หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปหาประโยชน์จากช่องว่างในเรื่องดังกล่าวนี้อีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนการดำเนินคดีนอกราชอาณาจักรและคดีองค์กรข้ามชาติ อส. ได้กำหนดแนวทางการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนอกราชอาณาจักรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วด้วย

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

- ไม่มี -

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหารือร่วมกันสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ จำนวน ๙ หน่วยงาน โดยมี ดศ. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา ร่วมกับกับหน่วยงานดังกล่าว ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. แล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อ ๓ และเห็นควรให้ ดศ. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ สั่งการ และเพื่อทราบต่อไป

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องดำเนินการตามสมควร แก่กรณีเพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยแนวทางอื่นใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย โดยมีมติเห็นชอบ สั่งการ และเพื่อทราบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ในวาระเริ่มแรกให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนตามที่เห็นสมควร เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุความสงสัยตามพระราชกำหนดนี้ รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชกำหนดนี้ โดยให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะแต่งตั้งข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

๗.๒ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘

มาตรา ๔ ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมท้ายไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตโดยออกพระราชกฤษฎีกา

การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้มีขึ้น โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค ๒ ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดให้มีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

การเล่นหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ นั้น จะให้รางวัลมีราคาเป็นเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น

มาตรา ๔ ทวิ ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขในกฎกระทรวง

คำว่า “การเล่น” ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมถึงการทายและการทำนายด้วย

๗.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหอาชญากรรมที่ตั้งบริเวณชายแดน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒ เมษายน ๒๕๖๗) กำชับให้ ดร. โดยเฉพาะ บช.สอท. เร่งบูรณาการการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจร่วมกับ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การพนันออนไลน์ การหลอกลวงผ่านคอลเซ็นเตอร์ นั้น เนื่องจากผู้ก่อปัญหอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดังกล่าว รวมถึงปัญหอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมจากการผลิตและลักลอบค้ายาเสพติด ส่วนหนึ่งมักตั้งฐานอยู่บริเวณชายแดนและใช้ทรัพยากรของไทย ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา และการสื่อสารในการกระทำความผิด จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค) เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการระงับการให้บริการสาธารณูปโภคข้ามพรมแดน รวมทั้งให้ ดศ. ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารดำเนินการควบคุมการให้บริการให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น โดยมีให้มีการปล่อยสัญญาณการสื่อสารข้ามแดนไปยังพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้นเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

๗.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การปราบปรามพนันออนไลน์ คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒ เมษายน ๒๕๖๗) ให้ ดร. โดยเฉพาะ บช.สอท. เร่งบูรณาการการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจร่วมกับ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การพนันออนไลน์ การหลอกลวงผ่านคอลเซ็นเตอร์ นั้น ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปราบปรามและขยายผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบว่ามี การเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook Twitter TikTok SMS เว็บไซต์ อยู่มาก ดังนั้น เพื่อให้การปราบปรามการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

และรัฐบาลสามารถกำหนดเงื่อนไขการเล่นพนันออนไลน์ และสามารถจัดเก็บรายได้จากการพนันออนไลน์ ผิดกฎหมายที่อยู่นอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการควบคุมและจัดเก็บรายได้ของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วย กฎหมายเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป หากเห็นชอบขอให้มอบหมาย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกัน พิจารณาดำเนินการต่อไป

๘.๔ รับทราบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ สำหรับการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่อง การพนันออนไลน์และให้ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการไปแล้ว และคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จันทรวงทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mdes.go.th